

Triển khai...

của Ban Chỉ đạo về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Yên Bái. Tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước... Tham dự Hội

(Tiếp theo trang 1)

nghị về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh...

Tại Hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra. Theo đó, đợt kiểm tra này nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức

năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tốt hơn. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thời gian lấy số liệu báo cáo từ năm 2011 đến 2021.

THIÊN CẨM

Tọa đàm góp ý kiến...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết luận buổi Tọa đàm.

Cùng tham dự Tọa đàm còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Yên Bái; chủ tịch liên minh HTX 14 tỉnh, thành phố khu vực trung du và miền núi phía Bắc và trên 30 HTX tiêu biểu tại các tỉnh.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin đến các đại biểu về tiềm năng, thế mạnh cũng như mục tiêu, giải pháp của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí khẳng định, kể từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, hoạt động của HTX kiểu mới đã mang lại nhiều lợi ích cho thành viên; khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có gần 600 HTX trên các lĩnh vực và tạo việc làm thường xuyên cho gần 9.000 lao động, phần lớn là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, với thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Vai trò của HTX trong nền kinh tế ngày càng được củng cố và khẳng định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Tọa đàm là cơ hội để tỉnh Yên Bái được tiếp nhận thêm nhiều thông tin, ý kiến góp ý của các tỉnh bạn về Dự thảo Luật HTX sửa đổi và được tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật HTX sửa đổi. UBND tỉnh giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu để cùng với các tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc có thêm nhiều ý kiến tham gia có chất lượng vào Dự thảo Luật HTX sửa đổi.

Theo Báo cáo tổng kết, Luật HTX năm 2012 đã bước đầu tác động tích cực đến tổ chức và hoạt động của các HTX. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật HTX năm 2012 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Mục tiêu xây dựng Dự án Luật HTX sửa đổi

nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường, phát triển thành viên; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững. Dự thảo Luật HTX sửa đổi cụ thể hóa 5 nhóm chính sách: nhóm chính sách về hoàn thiện các quy định về bản chất HTX, phát triển thành viên HTX; nhóm chính sách về mở rộng phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức kinh tế hợp tác, tổ chức đại diện; nhóm chính sách về mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho HTX phát triển; nhóm chính sách về hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hợp tác; nhóm chính sách về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Tại buổi Tọa đàm có 18 ý kiến tham gia đóng góp về một số nội dung trong Dự thảo Luật HTX sửa đổi như: tên gọi của Luật; cấu trúc, bố cục của Luật; chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với tổ chức; bổ sung quy định về kiểm toán HTX; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; sửa đổi các quy định tại Điều 59, Điều 60 Luật HTX năm 2012 về quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế hợp tác...

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu; đồng thời, cho rằng buổi tọa đàm là một chương trình hết sức có ý nghĩa khi Ban soạn thảo được nghe trực tiếp khó khăn, vướng mắc tồn tại trong thực tế từ các HTX. Qua đó, Ban soạn thảo sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn.

HỒNG DUYÊN

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2022



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 7.

Ngày 23/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2022. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo một số cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân thông tin

về tình hình biển, đảo thời gian gần đây; trong đó, nhấn mạnh vào các nội dung: tình hình thế giới, trong nước tác động đến tình hình biển Đông; những động thái của các nước đối với biển Đông; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; dự báo tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc... Ngoài ra,

tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn với kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh; tuyên truyền 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 - 30/6/2022), 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022); kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022...

HỒNG OANH



Quang cảnh Hội nghị.

Cùng ngày, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6 tuyên truyền về biển, đảo và quán triệt, phổ biến Quy định số 27-QĐ/TU, ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, trên 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt của thành phố, xã, phường, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, trưởng, phó các phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đã được nghe báo cáo viên của Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tình hình biển đảo và các vấn

đề trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc hiện nay. Ngoài ra, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Thành ủy Yên Bái quán triệt, phổ biến Quy định số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về thẩm

quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đối tượng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, phường.

ĐỨC TOÀN